


ตามท่ีมีข่าวว่า ทีมไทยก าลังเร่งผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาใช้ในปี พ.ศ.2564 ท าให้บาง
คนสงสัยว่า แล้วท่ีมีข่าวว่า เชื้อ SARS-CoV-2 กลายพันธุ์หรือมี มิวเทชัน (mutation) ตลอดเวลา 
เมื่อถึงกลางหรือปลายปีหน้า วัคซีนท่ีคนไทยท าจะยังใช้ได้ไหม? เพราะเช้ือกลายพันธุ์ไปเร่ือย ๆ
จนไม่รู้ว่า ปีหน้ายังเหลือเป็นสายพันธุ์เดิมหรือกลายเป็นสายพันธุ์ใหม่หมดแล้ว ? ก่อนท่ีผมจะไป
สรุปว่า วัคซีนคนไทยท าเสร็จในปีหน้าจะใช้ได้หรือไม่? เราต้องทราบข้อเท็จจริง 4 ข้อก่อน

ข้อที่ 1 เช้ือSARS-CoV-2 กลายพันธุ์แน่นอนทุกวัน ตามประสาเช้ือไวรัส RNA ท่ีกลายพันธุ์เก่ง 

ข้อที่ 2 เช้ือไวรัสจะมีชีวิตยาวนานและเพ่ิมจ านวนมาก่อโรคได้ ต้องเข้าไปอยู่ในเซลล์ (มนุษย์ 
แมว ค้างคาว เป็นต้น)ให้ได้อย่างเดียวเท่านั้น มิฉะนั้น เช้ือจะแห้งตายอยู่ในสิ่งแวดล้อม 

ข้อที่ 3 และส าคัญท่ีสุดต่อการก่อโรคและคงอยู่ของเชื้อ SARS-CoV-2 คือ ผิวของเชื้อไวรัส
ต้องมี spike protein (โปรตีน เอส) ท่ีมีรูปร่างคงท่ีและมีลักษณะเฉพาะท่ีจะจับกับผิวเซลล์มนุษย์
ตรงต าแหน่ง angiotensin-converting enzyme 2 (ย่อว่า ACE2 หรือ เอซีอี-สอง) และ TMPRSS2 
(transmembrane serine protease 2) ให้ได้เท่านั้น ถ้าจับตรงนี้ท่ีผิวเซลล์ไม่ได้ เชื้อก็มุดเข้าเซลล์
มนุษย์ไม่ได้ 

ข้อที่ 4 เซลล์ในระบบทางเดินหายใจ(หรือท่ีอ่ืน)ในคนท่ัวไป อยู่ตัวและไม่กลายพันธุ์แล้ว



ดังนั้น เมื่อเช้ือกลายพันธ์ุ (กรดอะมิโนเปลี่ยนตัวในบางต าแหน่งในสายรหัสพันธุกรรม) 
หากเช้ือตัวไหนกลายพันธุ์จนมีผลให้โปรตีน เอส ที่ผิวไวรัสเปลี่ยนไปด้วย เชื้อจะไม่สามารถใช้ 
โปรตีน เอส ของตนมุดเข้าเซลล์มนุษย์ได้ เพราะเซลล์มนุษย์ไม่เปลี่ยนและไม่ยอมกลายพันธุ์ตาม
ไปด้วย เมื่อเช้ือไวรัสกลายพันธุ์ได้เองทุกวันเป็นเช้ือหลายสายพันธุ์ แต่สายพันธุ์ไหนห่างไกลจาก
ตัวพ่อแม่มากจนผิวไวรัสมี โปรตีน เอส เปลี่ยนไปจากเดิม จะหลุดจากวงโคจรการก่อโรคใน
มนุษย์ ตามกฎเกณฑ์การคัดเลือกสายพันธุ์ตามธรรมชาติ (natural selection ในทฤษฎี
วิวัฒนาการของ Charles Darwin) เพราะฉะนั้น เช้ือกลายพันธุ์ท่ีแยกได้จากการติดเช้ือในมนุษย์ 
แม้จะมีหลายสายพันธุ์ แต่ก็เป็นสายพันธุ์ท่ียังคงมี โปรตีน เอส เหมือนกันตามเดมิทุกสายพันธุ์ 
เพื่อที่จะเอ ื้อให้เชื้อมีชีวิตก่อโรคต่อไปได้ ส่วนเชื้อตัวที่กลายพันธุ์จน โปรตีน เอส เปลี่ยน
โครงสร้างไปแล้ว ก็มุดเข้าเซลล์มนุษย์ไม่ได้ เช้ือกลุ่มนี้แห้งตายไปแล้วในสิ่งแวดล้อม เราไม่เคย
ตรวจพบเพราะไม่ได้มาก่อโรคในมนุษย์อีก

จุดไม้ตายตรงนี้แหละท่ีนักวิทยาศาสตร์ไทยท าการศึกษาทดลองท าวัคซีนโควิด-19 มาให้
ชาวไทยใช้ครับ เมื่อฉีดวัคซีนแล้ว ให้ตรวจเลือดพบแอนติบอดี (ภูมิคุ้มกัน)ต่อต้าน โปรตีน เอส ที่
มีลักษณะเฉพาะนี้ก่อน และยังแถมกระตุ้น เม็ดเลือดขาว ชนิด ที-เซลล์ ให้จ าและสร้างภูมิคุ ้มกัน
นาน ๆ ด้วย ก็ถือว่า วัคซีนของไทยใช้ได้ผล ดังนั้น ขอให้ชาวไทยทุกท่านส่งก าลังใจให้ทีมไทย(มี
หลายทีม)ผลิตวัคซีนโควิด-19 ให้เสร็จเร็วๆ ท่านไม่ต้องห่วงเลยว่า วัคซีนโควิดของไทยจะใช้ไม่ได้
เพราะนักวิทยาศาสตร์กับหมอไทยเก่ง เล่นท าวัคซีนต่อต้านตรงจุดไม้ตายนี้แหละ ยิง่ประชาชน
สวมหน้ากากอนามัยและใช้ระยะห่างทางสังคมเป็นทุนด้วยแล้ว ให้ไปห่วงเชื้อไวรัสโควดิ-19
ดีกว่า ว่าแม้เช้ือตัวนี้จะกลายพันธุ์เก่ง แต่เมื่อมีวัคซีนใช้ น่าจะแห้งตายไปจากประเทศไทยก่อน
ประเทศอื่นครับ


